

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Cần Thơ, ngày tháng 9 năm 2024

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử
tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng
nhân dân thành phố

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thực hiện Công văn số 3836/UBND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

1. Cử tri huyện Phong Điền, huyện Thới Lai phản ánh một số nội dung liên quan đến việc cấp nước sạch, cụ thể như: việc đơn vị thi công lắp đặt đường ống cấp nước sạch trên địa bàn nhưng không hoàn trả lại mặt bằng, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền; chất lượng nước sạch có lúc chưa đảm bảo tại ấp Thới An A, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền; ấp Trường Ninh A, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai; đường ống dẫn nước sạch hiện hữu quá nhỏ, áp lực nước yếu, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của Nhân dân.

- Việc đơn vị thi công lắp đặt đường ống cấp nước sạch trên địa bàn nhưng không hoàn trả lại mặt bằng, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, và đã tổ chức triển khai công tác hoàn trả mặt bằng các vị trí theo kiến nghị cử tri đã phản ánh.

- Chất lượng nước sạch có đôi lúc chưa đảm bảo tại ấp Thới An A, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền: các tuyến ống cấp nước tại các khu vực nêu trên thời gian qua bị ảnh hưởng bởi công trình thi công tỉnh lộ 918, phải tổ chức thi công di dời các tuyến ống cấp nước sạch để giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường.

Tuy nhiên, trong quá trình di dời tuyến ống cấp nước phải di dời nhiều lần, thi công di dời tuyến ống cấp nước nhiều đợt do ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân (có trường hợp di dời, có trường hợp chưa di dời nhà, vật kiến trúc...), nên quá trình thi công di dời tuyến ống cấp nước cũng phải

chia thành nhiều đợt, nhiều lần, phải cắt ống cấp nước, di dời, lắp đặt gậy yếu nước, gián đoạn cấp nước....Tuy nhiên, mỗi đợt di dời tuyến ống cấp nước thì Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đều có các thông báo tạm ngưng cấp nước, gián đoạn cấp nước đến chính quyền các địa phương, và các phòng, ban chuyên môn địa bàn huyện Phong Điền, thông tin cho nhân dân được biết, và hiện tại việc cung cấp nước đang đảm bảo ổn định phục vụ nhân dân. Mọi thông tin phản trong thời gian tới liên quan đến áp lực, chất lượng nước, khách hàng vui lòng gọi đến số điện thoại 02923.890.905 để Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chỉ đạo nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra, xử lý ngay cho bà con, khách hàng sử dụng nước được kịp thời.

- *Áp Trường Ninh A, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, đường ống dẫn nước sạch hiện hữu quá nhỏ, áp lực nước yếu, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân:* Trung tâm Nước sạch đã tổng hợp và có Báo cáo số 189/BC-TTNS ngày 09/8/2024 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nông thôn về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các hệ thống cấp nước sạch phục vụ nhân dân theo ý kiến, kiên nghị cử tri trong thời gian tới.

2. Cử tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị ngành chức năng sớm thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, để người dân có chi phí chuyển đổi nghề nghiệp.

Về thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố, ngày 08/12/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND. Theo đó UBND thành phố đã ban hành Công văn số 168/UBND-KT ngày 14/01/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND đến các Sở, UBND quận, huyện và báo Cần Thơ, Đài phát thanh và truyền hình thành phố để thông tin đến tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi được biết và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 145/SNN&PTNT-VP ngày 24/01/2022 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tài chính, UBND quận, huyện hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ (*Công văn số 661/SNN&PTNT-KHTC ngày 31/3/2022*).

Trong năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND theo Kế hoạch số 356/KH-HĐND ngày 11/8/2022 và kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại Báo cáo số 456/BC-HĐND ngày 06/10/2022. Theo đó, UBND thành phố ban hành Công văn số

4169/UBND-KT ngày 18/10/2022 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban kinh tế-Ngân sách. Trên cơ sở kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 2382/SNN&PTNT-KHTC ngày 21/10/2022 triển khai đến Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND quận huyện và Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách thành phố.

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Các Sở, ban ngành thành phố có liên quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các quận, huyện thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND (*Công văn số 1658/SNN&PTNT-KHTC ngày 03/7/2023; Công văn số 2640/SNN&PTNT-KHTC ngày 29/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Công văn số 3146/STC-QLNS ngày 06/10/2023 của Sở tài chính*) và báo cáo tiến độ thực hiện.

Ngày 22/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành và UBND quận, huyện tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố (*Công văn số 283/UBND-KT ngày 22/01/2024*) nhằm đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố theo quy định và thời gian hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2024.

Theo Báo cáo của các quận, huyện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ bản đã hoàn thành công tác rà soát, thống kê lại các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn quận, huyện; tiếp nhận và tổng hợp đơn đăng ký cam kết thực hiện tháo dỡ di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi và đơn đề nghị hỗ trợ; đồng thời, tiến hành kiểm tra giám sát, thẩm định thực tế tại cơ sở và đang tiếp tục thực hiện trình tự hỗ trợ theo quy định. Tính đến ngày 06/6/2024, số lượng cơ sở chăn nuôi (*quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh*) đã nhận được kinh phí hỗ trợ là 28 cơ sở và tổng kinh phí đã chi hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi là 339.136.000 đồng.

3. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị ngành chức năng thành phố đầu tư hệ thống thoát nước và nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (từ cầu Trà Nóc 2 đến cầu Rạch Gừa).

Đề nghị UBND thành phố giao cho UBND quận Bình Thủy giải quyết kiến nghị này.

4. Cử tri quận Ô Môn tiếp tục phản ánh dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ rạch Vàm đến rạch Tầm Vu) do Chi cục Thủy lợi thành phố làm chủ đầu tư, trong quá trình thi công đã làm nứt nhà của 12 hộ dân. Kiến nghị ngành chức năng sớm bồi thường để các hộ dân ổn định cuộc sống. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị từ năm 2022 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có báo cáo sẽ thực hiện vào tháng 8 năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện bồi thường, nên cử tri tiếp tục kiến nghị.

Chi cục Thủy lợi đã làm việc với nhà thầu thi công về vấn đề thi công đóng cọc làm nứt nhà của một số hộ dân trên tuyến (đoạn từ cầu Rạch Vàm đến bến đò

Tầm Vu) (khi bắt đầu triển khai thi công, nhà thầu thi công đã mua gói Bảo hiểm bên thứ ba, việc nứt nhà do quá trình thi công đóng cọc thuộc về bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba).

Trong quá trình thi công đóng cọc đã ảnh hưởng đến 12 hộ dân bị nứt nhà (đã có Công văn của UBND phường Thới An cung cấp).

Trên cơ sở đó, Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị bảo hiểm công trình thuê đơn vị kiểm toán độc lập. Đơn vị kiểm định độc lập đã tiến hành kiểm định đối với 12 hộ dân có đơn khiếu nại về việc ảnh hưởng nứt nhà do quá trình thi công đóng cọc (theo danh sách do UBND phường Thới An cung cấp) và vừa hoàn thiện xong dự toán kinh phí khắc phục tổn thất đối với từng hộ dân, đang củng cố rà soát hoàn thiện hồ sơ kiểm định. Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn kiểm định, đơn vị thi công cơ bản đã thống nhất với hồ sơ dự toán khắc phục (hoàn thành tháng 9 năm 2024).

Dự kiến cuối tháng 9 năm 2024 sẽ phối hợp với địa phương họp dân để thông báo kết quả kiểm định độc lập và trao đổi, thống nhất phương án, kinh phí khắc phục tổn thất. Nếu các hộ dân thống nhất không có ý kiến, dự kiến chi trả cho các hộ dân trong tháng 10 năm 2024.

5. Cử tri quận Ô Môn phản ánh tuyển đề bao Ô Môn - Xà No (đoạn qua phường Trường Lạc), có một số vị trí bị sụp, lún, hư hỏng, kiến nghị ngành chức năng kịp thời sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn cho vườn cây trái và lưu thông của người dân.

Tiểu dự án Ô Môn – Xà No (OMXN) thuộc dự án phát triển thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây là hệ thống thủy lợi liên tỉnh đi qua 03 địa bàn các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và Cần Thơ với tổng diện tích đất tự nhiên vùng dự án là 45.430 ha (đất nông nghiệp chiếm khoảng 38.800 ha). Trong đó thành phố Cần Thơ có đất tự nhiên chiếm khoảng 19.024 ha (đất nông nghiệp chiếm khoảng 16.247 ha) và được giới hạn bởi rạch Ô Môn – kênh Xáng Ô Môn - kênh Tắc Ông Thục – rạch Cần Thơ – kênh Xà No và đi qua 03 địa bàn là quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Phong Điền.

Dự án được thực hiện từ năm 2002 đến năm 2015 và chia làm hai Giai đoạn, Giai đoạn 1 (WB2) thực hiện từ năm 2002 đến năm 2010, Giai đoạn 2 (WB6) thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015.

Nhiệm vụ chung của dự án:

Kiểm soát lũ cả năm cho khoảng 45.430 ha đất tự nhiên, đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định, bảo vệ vườn cây ăn trái và hệ thống hạ tầng cơ sở.

- Phục vụ tưới, tiêu, xổ phèn, ngăn mặn, cải tạo đất cho khoảng 38.000 ha đất nông nghiệp.

- Kết hợp cấp nước dân sinh, phát triển giao thông thủy, bộ tạo nền dân cư, cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực.

Quy mô công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Hiện trạng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được đầu tư xây dựng, bao gồm các hạng mục như sau:

Hệ thống cống có 55 cống, bao gồm: Cống cấp 1: 02 cống là cống KH8 Đ và cống KH9 Đ; Cống cấp 2: 37 cống; Cống ngầm: 16 cống; Nhà quản lý cống: 7 nhà, cấp IV.

Hệ thống đê bao có tổng chiều dài 25,834 km, bao gồm: Đê bao Ô Môn: 7,539 km; Đê bao Tắc Ông Thục: 18.305 km.

Hệ thống kênh:

Hệ thống kênh đầu nguồn (có cống đầu kênh), bao gồm: Tuyến kênh trực: Gồm 2 kênh là KH8, KH9, tổng chiều dài trên 30 km, có cao trình đáy kênh -3,5m đến -4m.

- Tuyến kênh cấp 2: Gồm 53 kênh, tổng chiều dài trên 75 km, có cao trình đáy kênh -2m đến -2,5m.

Ngoài ra trong khu vực dự án là mạng lưới các tuyến kênh nhánh các cấp với mật độ 200m đến 300m/kênh, có cao trình đáy kênh từ -1m đến -2m.

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận và bàn giao cho Chi cục Thủy lợi quản lý khai thác. Các hạng mục công trình đã được tiếp nhận, bàn giao trên địa bàn thành phố gồm:

- Giai đoạn 1: từ năm 2008-2010 (WB2) gồm: 02 Tuyến đê bao Tắc Ông Thục và Ô Môn, 02 cống cấp 1 là cống KH9Đ, KH8Đ và 15 cống cấp 2. Hệ thống đê bao có tổng chiều dài 25,834 km (trong đó: đê bao Ô Môn: 7,539 km, đê bao Tắc Ông Thục: 18.305 km)

- Giai đoạn 2: từ năm 2014-2015 (WB6) bao gồm: 20 cống cấp 2 và 16 cống ngầm để khép kín các tuyến đê.

Hàng năm Chi cục thủy lợi (đơn vị quản lý khai thác) khảo sát thực địa lên kế hoạch bảo trì sửa chữa cho toàn tuyến đê bao Ô Môn – Xà No, tuy nhiên nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí còn thấp nên chỉ ưu tiên sửa chữa những đoạn có nguy cơ sạt lở, sụp lún, hư hỏng nặng. Tuyến đê bao Ô Môn (đoạn qua phường Trường Lạc), đơn vị quản lý khai thác đã có kế hoạch sửa chữa từ đầu năm 2024. Tuy nhiên Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024 (Gói thầu xây lắp có giá trị lớn hơn 100 triệu đồng theo quy định phải áp dụng theo quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước, LCNT qua mạng quy định tại Điều 21 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và tại Mục 1 Chương VII Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Nhưng do gói thầu thi công xây lắp có tính chất đơn giản và thời gian thi công còn lại tương đối ngắn nên để rút ngắn thời gian LCNT, Chủ đầu tư đề nghị áp dụng theo quy trình Chào hàng cạnh tranh quy định tại Điều 24 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và tại Điều 79 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ theo Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023) nên kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu dẫn đến việc triển khai thi công chậm so với kế hoạch hằng năm.

Kế hoạch thực hiện năm 2024: Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-SNN&PTNT ngày 29 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động quản lý khai thác, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi và xử lý, gia cố cấp bách các điểm sạt lở trên địa bàn thành phố được giao trong dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.

TT	Danh mục công trình	Quận/huyện	Kế hoạch vốn giao (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)	Tiến độ thi công
	Tổng cộng		2.400	629,520	
1	Sửa chữa, gia cố tuyến đê bao Tắc Ông Thục (đoạn bên phải cống KH8 đến nhà ông Giàu) khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn	Ô Môn	1.200	313,513	20%
2	Sửa chữa, gia cố tuyến đê bao Tắc Ông Thục (đoạn bên trái cống KH8 đến nhà ông Nhơn) khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn	Ô Môn	1.200	316,007	20%

Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn tất thủ tục đầu thầu theo quy định. Hiện tại đã triển khai thi công, khối lượng đạt khoảng 20%, dự kiến hoàn thành trong Quý IV năm 2024.

6. Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng bờ kè rạch Cái Sơn vẫn chưa đưa vào sử dụng. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn chỉnh để Nhân dân sử dụng.

Đến thời điểm hiện tại, tổng tiến độ dự án đạt 83,83% (trong đó Gói thầu 1: 66,08%; Gói thầu 2: 87,40%; Gói thầu 3: 98,00%).

- Báo cáo một số khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện dự án dẫn đến dự án chậm tiến độ

+ Khó khăn trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trong quá trình tổ chức thực hiện, dự án đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác đền bù, trợ, tái định cư, kết quả bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai chậm, cụ thể qua các mốc thời gian:

* Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 31/12/2020: 50 hộ/195 (tỷ lệ 26%).

* Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 01/10/2021: 100 hộ/195 (tỷ lệ 52%).

* Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 31/12/2021: 145 hộ/195 (tỷ lệ 75%).

* Kết quả bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Ninh Kiều đến 30/12/2022: 180 hộ/195 (tỷ lệ 92%).

Đến thời điểm hiện tại, còn 06 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cụ thể:

* Gói thầu số 01: Còn 05 hộ chưa bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công phần trên bờ (thi công các hạng mục sau kê) là: bà Lương Tuyết Như, ông Tô Hữu Vui, ông Đinh Văn Út và ông Võ Thành Long) và Đặng Thị Thanh Thúy.

* Gói thầu số 02: Còn 02 hộ chưa bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công (bà Phùng Thị Nương và ông Phùng Văn Bé (con ông Phùng Văn Ba)). Đối với trường hợp này, Ủy ban nhân dân thành phố rất quan tâm và đã nhiều lần tổ chức họp đề giải quyết các khó khăn, vướng mắc

+ Khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tổ chức thực hiện, tiến độ thi công, thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư cũng như tiến độ giải ngân của dự án.

- Sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, việc cung cấp vật tư phục vụ công trình vẫn rất khó khăn, thường xuyên bị gián đoạn, không liên tục, rất bị động, nhiều lúc công nhân phải nghỉ để chờ vật tư. Mặt khác, một số loại vật tư phục vụ thi công thiết yếu như: cát, đá, sắt thép giá vật tư tăng khá cao lại khá khan hiếm (đặc biệt là cát và đá), giá thuê nhân công lao động cũng tăng cao nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Hệ quả của các khó khăn trên làm cho tiến độ thi công chậm, thời gian thi công phải kéo dài nhiều năm; tiến độ thi công chậm, không có khối lượng nghiệm thu thanh toán vì vậy công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao không đạt yêu cầu (tổng số vốn còn lại chưa giải ngân là: 110,478 tỷ, trong đó Vốn TW 99,910 tỷ; Vốn ĐP 10,568 tỷ). Đến thời điểm hiện tại tiến độ chung toàn dự án chỉ đạt trên 83% (dự án đã hết thời gian thực hiện và giải ngân nên đã tạm dừng thi công).

Hiện tại, Dự án đang chờ các cấp Bộ, ngành xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung về thời gian thực hiện và vốn đầu tư. Khi dự án được xem xét chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện qua năm 2024-2025 và được tiếp tục bố trí vốn, Chi cục Thủy lợi sẽ khẩn trương triển khai, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, sớm thi công hoàn thành dự án dựa vào khai thác, sử dụng.

Đối với kiến nghị sớm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng tuyến đường kè rạch Cái Sơn nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân, Chủ đầu tư đang phối hợp các bên tiến hành các công việc như sau:

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dọc theo tuyến kè có hệ thống đèn chiếu sáng (hệ thống đèn LED chiếu sáng đường phố 120W, Cản đèn trụ sắt, dạng hình côn tròn, cao 6m (chiều cao tổng của trụ và cản đèn là 8m), cản đèn đơn làm bằng thép đen nhúng nóng tráng kẽm, độ vươn xa 1,5m, độ vươn cao 2m).

- Yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn giám sát rà soát hệ thống điện chiếu sáng để bảo đảm an toàn khi đưa vào vận hành sử dụng (hiện do công trình chưa hoàn thành và chưa bàn giao đưa vào sử dụng).

- Tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đồng hồ điện để có thể cung cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng.

- Sau khi rà soát hoàn thiện đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện chiếu sáng dự kiến trong tháng 9 năm 2024.

7. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm khắc phục tuyến sông Xáng Ô Môn và kênh 7.000 thuộc ấp Trường Ninh III, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai.

a) Sông Ô Môn là tuyến sông trục chính quan trọng, có nhiệm vụ dẫn nguồn nước ngọt từ sông Hậu phục vụ cho sản xuất và đời sống cho nhân dân dọc kênh nói riêng và khu vực Tây sông Hậu nói chung. Năm 2016, bằng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ làm Chủ đầu tư thực hiện tiêu dự án Nạo vét kênh Ô Môn, thành phố Cần Thơ, thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6), với quy mô chiều dài nạo vét kênh là 14,533km, tổng mức đầu tư 61,8 tỷ đồng. Tiêu dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2016 và đến tháng 3/2017 hoàn thành đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thành, công trình đã nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi tại khu vực, đảm bảo nguồn nước để tiêu úng, dẫn phù sa, tưới tiêu cho cho 6890 ha đất tự nhiên dọc kênh, góp phần cải thiện môi trường cho vùng dự án.

Đây là tuyến sông trục, liên tỉnh Cần Thơ – Kiên Giang nên việc đầu tư cải tạo, nâng cấp phải được thực hiện theo kế hoạch, quy hoạch dài hạn và được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhằm sử dụng hợp lý kinh phí đầu tư và đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư do dự án đem lại. Đối với đoạn sông Ô Môn thuộc địa bàn thành phố, do đã được thực hiện nạo vét vào năm 2016 nên cơ bản hiệu quả sử dụng của dự án vẫn còn. Hiện tại, đang tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đưa dự án Nạo vét kênh Ô Môn vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

b) Đối với nội dung quan tâm khắc phục tuyến kênh 7000 thuộc ấp Trường Ninh III, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai. Năm 2023, bằng nguồn vốn ngân sách thành phố bố trí hằng năm, Chi cục thủy lợi đã triển khai thực hiện đầu tư 2 công trình: (1) Nạo vét kênh 7000 từ kênh Ô Môn đến kênh KH8 với chiều dài là 2,315km và (2) Sửa chữa nạo vét kênh 7000 từ kênh KH8 đến kênh ranh Cần Thơ – Hậu Giang với chiều dài 2,003km. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023, đảm bảo nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất và phục vụ giao thông thủy cho người dân sinh sống tại khu vực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để biết, theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CC Thủy lợi;
- CC Chăn nuôi và TY;
- TTNS&VSMTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sử